



# ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ อว ๗๘.๐๖/ว. ๑๔๕๖๘  
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU)” หลักสูตร ๑ เดือน (ครั้งที่ ๗) โดยแบ่งการอบรม ดังนี้

ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

ระยะที่ ๒ ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพยาบาลให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็กอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้มีสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้ป่วย

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ [www.acmrrama.com](http://www.acmrrama.com) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณปิยะดา ลิ้มปทุมัย, คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๙๓, ๐๒-๒๐๑-๒๖๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกษ์พรณี วิไลลักษณ์)  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

